



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี รับสมัครพนักงานจ้างจำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

(๑) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประเภทคุณวุฒิ สังกัด กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี แนบท้ายประกาศนี้

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอ น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด ๓ ภาค โดยจะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิ เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา/สถานที่	รายการสมรรถนะ	หมายเหตุ
ทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสามัคคี	<p>๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</p> <p>เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถ จำนวน ๑๐๐ ข้อๆละ ๑ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้</p> <p>๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)</p> <p>เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว</p> <p>(๒) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม</p> <p>(๓) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน</p>	

เวลา/สถานที่	รายการสมรรถนะ	หมายเหตุ
	<p>(๔) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น</p> <p>(๕) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ</p> <p>๑.๒ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)</p> <p>เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐</p> <p>(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๓) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๔) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๕) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๗) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๘) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๑๐) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>(๑๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๑.๓ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)</p> <p>เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์</p>	

เวลา/สถานที่	รายการสมรรถนะ	หมายเหตุ
ทดสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสามัคคี	<p>๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</p> <p>เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติในหน้าที่ของตำแหน่งที่สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จำนวน ๑๐๐ ข้อๆละ ๑ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>(๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐</p> <p>(๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๔) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๕) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)</p> <p>(๖) ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป</p> <p>(๗) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ตำแหน่งที่สมัครสอบ</p>	


โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าสอบ ดังนี้

- (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- (๒) นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบมาแสดงตัวในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วย
- (๓) ให้ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยเคร่งครัด
- (๔) ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะอื่น หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)


(นายประสิทธิ์ สุขเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ สังกัดกองช่าง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑.	นางสาวชฎาพร ไคร์นุ่นภา	๐๑	
๒.	นางแสงจันทร์ ทองข้า	๐๒	

(ลงชื่อ)



(นายประสิทธิ์ สุขเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี